
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS

Ár 2019, mánudaginn 16. desember var haldinn 379. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var haldinn í Borgartúni 14  og hófst kl. 09:08.
Mættir:  Diljá Ámundadóttir Reykjavík, Halla Karí Hjaltested Kópavogi, Rúnar Bragi Guðlaugsson 
Mosfellsbæ, Sigrún Edda Jónsdóttir varamaður fyrir Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi, 
Kristín María Thoroddsen Hafnarfirði og Björg Fenger Garðabæ.
Jafnframt: Magnús Árnason framkvæmdastjóri skíðasvæðanna, Andrés B. Andreason 
fjármálastjóri og Helga Björnsdóttir skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð. 

Þetta gerðist:

1. Lögð fram útkomuspá dags. 16. des. 2019.

2. Framkvæmdastjóri sagði frá stöðunni í fjöllunum.  Bláfjöllin opnuðu um helgina og allt 
gekk vel. Sala vetrarkorta hefur gengið vel og verða þau seld til áramóta.    

3. Samþykkt að halda fundi 4. miðvikudag í mánuði kl. 08:45.

kl. 10:00 vék Sigrún Edda Jónsdóttir af fundi.  

Fundi slitið kl. 10:20.
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